

題名 感想文 研修者集合

(氏名 カソ コノ ケイト)

Lĩnh thực ban lãnh đạo nghiệp đân thừa toàn thế các ban
 thực tập sinh thân mến ngày 16 tháng 5 năm 2017 tôi đã đặt
 chân lên đất nước Nhật Bản đất nước được cả toàn thế giới cá gười
 với vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, đường xá và con người, đất
 nước sự số hoa anh đào nơi mà tôi sẽ sống và làm việc 3 năm, 5
 tôi đây lần đầu tiên bước xuống sân bay trước k° chỉ rằng tôi
 mà toàn thế tập tể các ban thực tập sinh ngồi đây k° ai k° thế
 thết lên rằng là đất nước mà người dân thế giới nói là
 sạch nhất thế giới k° sai với đường xá k° một chút bụi bặm và
 con người nơi đây cũng rất văn minh và ý thức cao, đến đây 10
 trước khi tôi đi làm của tôi thì tôi phải học 1 tháng ở nghiệp
 đân, đến nay là cũng được gần 1 tháng, 1 tháng rất ý
 nghĩa của tôi, 1 tháng qua tôi đã học được rất nhiều thứ
 mới lại mà ở đất nước của tôi, tôi k° được học, như là
 Phòng chống thai tui, đặng đất, phòng cháy chữa cháy và 15
 số các người bị nạn phải nói những thứ trên là những thứ
 hành trang rất quý giá giúp tôi có thể sống và làm việc tốt
 hơn, tại đây 1 tháng mà tôi học phòng tục tập quán của
 đất nước này với sự nhiệt tình chu đáo từ cách dạy cho
 đến cách chăm lo đời sống cho chúng tôi các giáo viên ở đây 20

(氏 名 カン コウ イット)

đang truyền đạt cho chúng tôi những gì tốt nhất để giúp chúng
 tôi làm việc tốt hơn và nhanh dần đến thành công trong
 những trạng huống mà tôi sắp phải đi, vậy là cũng sắp
 đến ngày mà tôi phải xa thầy cô tại nghiệp đoàn
 để trở về mẹ công ty làm việc, tôi sẽ cố gắng học tiếng
 anh thật giỏi làm công việc thật tốt để l° phụ lòng thầy,
 cô, bố, mẹ và những người đã tin tưởng tôi, một lần nữa tôi
 đây tôi xin cảm ơn cán bộ nghiệp đoàn, các thầy cô đã giúp
 đỡ tài trong 1 tháng vừa qua, 1 tháng rất ý nghĩa với tôi,
 chúc các bạn thực tập, nơi đây, những người anh người bạn
 nơi đây làm việc thật tốt, kiếm được thật nhiều tiền trên
 con đường mà các bạn đã chọn nhé...!

5

10

カンコウイット

15

20

題名 集合研修感想文

①

(氏名 ホアン デン チェアン)

Kính gửi ban lãnh đạo nghiệp đoàn cũng các thầy, cô giáo
Hôm nay em có viết đôi chút cảm nhận về một tháng học và
trải nghiệm tại nghiệp đoàn.

Sau bao tháng học tập và rèn luyện tại Việt Nam ngày
16/05/2017 tôi cũng các bạn chính thức có mặt tại Nhật Bản
ngày đầu tiên đối với tôi vô cùng bỡ ngỡ và lạ lẫm, ngày đầu
tiên đến Fukuoka.

Cảm nhận trong tôi thật là thú vị, bài học đầu tiên đối với
tôi tại Nhật không có gì là khó khăn và yêu cầu quá cao. Thầy
dạy tôi tác phong, kỷ luật, đạo đức, cách sống tối thiểu khi sống
và làm việc tại Nhật Bản, sau đó tôi được học rất nhiều từ vựng
ngữ pháp, ngôn ngữ giao tiếp là công cụ giúp tôi có thể hòa
nhập và giao tiếp tốt hơn khi sống và làm việc.

Một tháng học ở nghiệp đoàn với tôi nó rất tuyệt vời, được học
được chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc sống. Nhưng thú vị hơn
cả, thiết thực hơn cả là buổi học sơ cấp cứu tại chỗ khi gặp
người bị nạn vì tính chất công việc thiết kế không có một sai sót
hay hối hận gì nếu chẳng may trong công việc có ai bị thương

Tiếp theo đó là buổi học về giao thông Nhật Bản, bài học vô
cùng quan trọng đối với tôi và mọi người vì tiếng Nhật của tôi

(氏名 ホテ, テイ, チヲ)

không giới làm, nên nhìn những biển báo hiệu tôi không hiểu. Sau
buổi học này tôi có thể tự tin tham gia giao thông, nó rất khác
biệt với Việt Nam, chúng tôi được xem video khi tham gia giao
thông. Buổi học hôm ấy đối với tôi thật bổ ích

Nhật Bản là đất nước nổi tiếng nhưng thật không may khi
thường xuyên phải chịu những trận động đất. Hàng năm đều có
những trận động đất, dư chấn mạnh yếu khác nhau, và từng khu
vực của Nhật Bản vì vậy chúng tôi cũng được đưa đến một
trung tâm để được trải nghiệm động đất như thế nào khi nếu
chẳng may nó xảy ra. Công nhân rất mạnh và nguy hiểm
nhưng chúng tôi đã được học cách bảo vệ bản thân khi có
động đất xảy ra. Ngoài ra chúng tôi còn được học cách phòng
cháy chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra, quả thật là một
buổi học căng go và không kém phần thú vị.

Xen kẽ những ngày học tập mệt mỏi chúng tôi được thư
giãn bằng một buổi dã ngoại thiên nhiên, khí hậu, môi trường,
con người Nhật Bản thật tuyệt vời. Chúng tôi được đi tham
quan quanh tháp fukuoka, sân bóng chày lớn nhất tại fukuoka
thật là hoành tráng và đẹp. Chuyến đi này tiếp thêm
động lực để tôi sống và làm việc tại Nhật Bản nơi tôi sẽ

(氏名 ホア、 ティ、 チュア)

công hiến sức lực của mình trong thời gian 3 năm.

Một tháng học tập ở đây với tôi trôi qua thật nhanh
những thứ tôi được học là rất cần thiết, với tôi nó là tiền
đề để tôi có thêm kinh nghiệm sống và làm việc tại Nhật
Bản. Một đất nước tuyết với mùa tôi nghĩ không phải Quốc

5

Giả nào trên Thế Giới có thể làm được như vậy.

Sau buổi hôm nay chúng tôi bắt đầu về công ty
bắt đầu với công việc của mình. Tôi sẽ cố gắng hết
sức mình hoàn thành tốt công việc của mình mà công ty
giao phó, để không phụ lòng của gia đình, các thầy
cô giáo ở Nghiệp đoàn.

10

Em xin gửi lời cảm ơn, lời chúc tới các thầy cô tại
nghiệp đoàn: CÔ URABE, CÔ NODA, thầy AB. và Thầy Sơn
chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt.

これからVKSをVへんごもV、(L)けんめいがんばります。

15

20

又 想 感 係 研 石 合 集

(氏名 タノ ウェソ ノ)

Kính thưa ban lãnh đạo nghiệp đoàn và các
thầy cô cũng toàn thể các bạn phục tạp sinh
phần mến!

Cảm nhận của tôi khi một tháng ở đất nước
nhật bản. Ngày 16/5/2017 lần đầu tiên tôi được

Sang một đất nước mới. Khi lần đầu tiên xuống
máy bay tôi đã cảm thấy mình đã bước sang
một cuộc sống mới với nhiều cái mới. Đó là đầu

bổ ngỡ của tôi sang một đất nước khác. Quả thật
đất nước nhật bản được toàn thể thế giới ca ngợi

với vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, con người
thì thân thiện cởi mở, có tinh thần hiếu học
cao, con về đường phố thì không 1 chút bụi

bặm. Trước khi tôi được về công ty để làm thì
tôi phải học một tháng ở nghiệp đoàn. Khi sang đây

đầu tiên tôi cũng chưa quen với cuộc sống ở nơi
đây. Nhưng từng ngày, từng ngày cũng trôi qua và
tôi đã dần thấy quen với cuộc sống ở nơi đây

mới sáng đi học và buổi học chiều cũng bạn bè
và thầy cô. Chúng tôi được thầy giáo Sơn,

(氏名 ダン ウェン ソン)

thầy 了 へ វា គេ ក្រ ហ្ម វា , គេ ដ ាយ ឲ េ ឲ ង ុ យ ត ែ រ ៃ ៃ
 nhiều vẽ văn hoá và cuộc sống end nhất bản đây
 cho chúng tôi những điều có ý nghĩa những điều
 mà chúng tôi chưa từng biết , những điều tôi đã
 học và biết đó là những điều rất bổ ích cho chúng 5
 tôi , một thầy học tôi được học đó là tiếng nhạc ,
 nên văn hoá cách sống và luật giao thông , giao
 thông ở Việt Nam thì đi bên phải , còn người này
 thì họ đi bên trái , đất nước họ hoàn toàn khác với
 đất nước chúng tôi vẽ nhiều cái , phải nói họ rất 10
 chấp hành luật giao thông , tôi được học thêm
 những điều bổ ích nữa đó là số của người khi
 họ bắt đầu , được học phỏng chạy chèo chèo
 và cảm nhận vẽ đồng đất , thiên tài ... và toàn những
 bài học quá tuyệt vời và bổ ích . Tóm lại những điều 15
 tôi được học với tư cách họ toàn thì quy tắc và thời
 gian và mọi thứ làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều , tại
 sao họ làm được như thế . Tôi không biết nói gì hơn
 nữa đó là cảm ơn thầy cô đã dạy cho tôi những
 điều ý nghĩa giúp tôi trong cuộc sống , tôi sẽ cố gắng học hỏi từ đó và n ư

Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn công ty và nghiệp đoàn đã tiếp nhận tôi cho tôi thực hiện ước mơ được sang Nhật Bản học tập và kiếm một khoản tiền để sau này xây dựng một tương lai tốt hơn.

Sau khi đến Nhật Bản tôi được công ty cũng nghiệp đoàn cho học tập trong 1 tháng để làm quen với nếp sống, phong tục tập quán và trao đổi nâng cao thêm năng lực tiếng Nhật. Trong 1 tháng học tập ở nghiệp đoàn đã cho tôi hiểu thêm rất nhiều về Nhật Bản, đời sống việc nâng cao năng lực tiếng Nhật còn học thêm về an toàn giao thông, về cuộc sống thời gian sinh hoạt của người Nhật về sự cấp cứu người khi bất tỉnh, về việc ứng phó với các thiên tai, về phong cách chữa cháy, về an toàn ở công trường, trong công việc.

Sau khi học về an toàn giao thông về luật giao thông của Nhật Bản tôi đã hiểu vì sao mà giao thông ở Nhật Bản rất tiện lợi, ngay ngắn an toàn. Trong tiết học về cuộc sống người Nhật tôi đã biết phải tránh những việc nào để không gặp sự thật

(氏名 PHAM VAN HOAN)

phiên từ phía người Nhật, biết phân loại các tài dụng
tài nguyên và sử dụng tài nguyên hiệu quả nhất.

Về tiết học về số cấp cứu người tôi đã biết được
cách sơ cứu người bị nạn để họ có nhiều khả năng sống
sốt hơn trước khi được bác sỹ cứu chữa. Còn về
tiết học an toàn trong việc và ngoài công trường đã trang
bị cho tôi kiến thức để đảm bảo sức khỏe và không
gặp tai nạn trong khi thực tập tại Nhật Bản.

Chúng ta cũng biết Nhật Bản là đất nước có nhiều
thiên tài xây ra rất sớm theo thiên tài có rất nhiều
điều phát sinh gây nguy hiểm cho bản thân tôi
và sức khỏe của mọi người để tránh nguy hiểm đó
xây ra nghiệp đoàn cho tôi được học các phương chống
thiên tai phòng chống hỏa hoạn đó đều là kiến
thức rất bổ ích và cần thiết cho tôi một người
mới đến Nhật Bản.

Sau khi kết thúc 1 tháng học ở nghiệp đoàn tôi
đã nhận được rất nhiều điều cần thiết khi
sống tại Nhật Bản. Tôi rất cảm ơn các thầy cô
nghiệp đoàn đã giúp đỡ tôi trong suốt 1 tháng vừa

(氏名 PHAM VAN HOAN)

qua với cùng cảm ơn công ty tạo điều kiện cho tôi có thời gian làm quen với cuộc sống tại đây trước khi chính thức làm việc, thực tập.

Tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức để học tập và làm việc để tỏ lòng biết ơn của tôi với công ty và nghiệp đoàn đã cho tôi thực hiện ước mơ của mình

Tôi xin cảm ơn và mong được sự giúp đỡ nhiệt tình từ phía công ty và nghiệp đoàn

5

10

15

20

(氏名 ワーホソ ケイ)

CAM NGHIỄ SAU KHI MỘT THÁNG HỌC Ở
NGHIỄP ĐOÀN.

Kính gửi ban lãnh đạo Nghiệp Đoàn cùng các
thầy cô giáo và tân thế các bạn học sinh. Hôm nay
tôi có đôi chút về tâm nghĩ sau khi một tháng
học ở Nghiệp Đoàn.

5

16/05/2017 Tôi đã bắt đầu đặt chân đến thành
phố FUKUOKA thuộc đất nước Nhật Bản.

Khi lần đầu tiên đặt chân sang đất rí Nhật Bản tôi
có rất nhiều điều ngỡ ngàng và mới mẻ. Chính tôi đã
gặp thầy các thầy cô giáo ra đón và chỉ dẫn cho
chúng tôi. Sau khi các thầy cô giáo gặp và đưa chúng
tôi về phòng ở để nghỉ ngơi. Đó là thầy Sơn th th
và thầy Abe th th cô NODA th th.

10

Trong 1 tháng học ở Nghiệp Đoàn tôi có rất nhiều
điều ngỡ ngàng và lạ lẫm với tất cả mọi thứ. Nhưng
cũng đã được các thầy cô giáo chỉ bảo, hướng dẫn
rất nhiệt tình. Những buổi học có rất nhiều ý
nghĩa và quan trọng đối với tôi, tuy thời gian học ở
Nghiệp chỉ có 1 tháng. Nhưng đó là thời gian mà

15

20

題名 集合研修感想 Ⅰ

②

(氏名 フーホソ ケイ)

tôi học được rất nhiều thứ.

Bên cạnh đó là những ngày nghỉ cuối tuần
Chúng tôi được các thầy cô dẫn đi chơi, neo nũi
hay đi ngắm biển và những món ăn thật ngon
thật tuyệt vời, hơn thế nữa chúng tôi còn được
đi trải nghiệm đồng ruộng, sông biển, đó là những
trải nghiệm đầy bổ ích và giá trị.

Ngoài ra chúng tôi còn đi đá bóng, đánh bóng
chuyền đó là những môn thể thao mà tôi
rất ưa thích. Một tháng học ở nghiệp đoàn là
quãng thời gian có lẽ sẽ không quên được. Đó là
những kỷ niệm đẹp. Điều tôi muốn nói là cảm ơn
tất cả các thầy cô ở nghiệp đoàn đã giúp đỡ tất
cả chúng tôi mà một tháng chúng tôi đã học rất nhiều.

Và ngày 15/06 này là tròn một tháng chúng tôi bắt
đầu về công ty để bắt đầu công việc của mình. Tôi sẽ
có gắng hết sức hoàn thành tốt công việc của mình để
phục vụ các thầy cô giáo ở nghiệp đoàn.

Cảm ơn tất cả các thầy cô giáo tại nghiệp đoàn
tôi sẽ cố gắng. 丁度 15日 拜

題目 感想修習会集合名

(氏名 NGUYEN VAN ANH)

C Á M N H Â N V Ề N H Ậ T B ẢN

Trước khi đi Nhật tôi đã có 6 tháng học tiếng ở Việt Nam. Trong
 tiếng Nhật không sử dụng a, i, u, e, o như những gì tôi đã được
 học. Đó cũng là những ngày tôi như học lại mình ngoài, luôn phải
 có sự liên tưởng, cách phát âm. Trong thời gian học dưới những
 người thầy, người cố gắng giúp tôi trong quá trình học rất nhiều:
 từ bảng chữ cái, cách xây hồ, tác phong, sự nghiêm túc của người
 Nhật, Ấn tượng nhất đó các từ đó vẫn là từ "Xin lỗi" và "làm
 ơn". Bởi vì người Nhật hầu có tính thần trách nhiệm, nếu họ
 sai họ sẽ nhận ngay.

Rồi cái ngày đó cũng tới, nơi chúng tôi đặt chân đến đó là
 FUKUOKA, 1 tỉnh phía nam Nhật Bản, khá gần gần gần
 ở Việt Nam. 16/5/2017 là cái ngày tôi đặt chân tới sân
 bay. Cảm nhận đầu tiên đó là không khí rất trong lành
 và thời tiết rất đẹp. Tôi cảm thấy người bạn của tôi nơi
 sân bay với "kì tài xài" như sự giúp đỡ của các cô em của
 người bạn. Đường phố không chút bụi bặm, và các bãi đất
 xe tại sao họ đi bên trái khác với Việt Nam đi bên phải.
 Đoàn chúng tôi có 18 người và được nhận ở hai kì túc xá phòng
 của anh em chúng tôi khá rộng rãi, nơi chơi rất gần rạp.

題目 集合語開作感想文

(氏名 NGUYEN VAN ANH)

Và đúng ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi được trải môi
 air Nhật Bản rất ngon và thú vị. Từ cái cách phục vụ của
 nhân viên cũng là điều đáng tôi phải học. Ngày hôm sau là
 ngày tôi đến trường, cái buổi này, mọi người lại tham gia giao thông
 trên đất nước Nhật Bản và người đi hành với chúng tôi đó là
 Sơn Thị Hải, Trần Thị Hương xuất phát từ trường học tập. Ở đây
 chúng tôi học được nhiều thứ đó là "Tinh thần của con người
 rất quan trọng" qua Air team giao thông. Từ cái cách họ tuân
 thủ quy tắc, thời gian, có chủ hành động đúng để chúng
 tôi phải nghiêm "Tại sao người Nhật họ làm được như thế" 10
 Như những giờ học có động đất, thiên tai và phòng cháy
 chữa cháy, v.v.. Đó cũng chính là cái tôi học cho chúng tôi
 cái cách họ cũng nhận xét qua hình thái, Song thân, ở đây
 đây v.v.. Họ cũng rất tốt. Đó sẽ là những điều vô ích
 tôi phải học và cố gắng hơn nữa trong chúng tôi tiếp theo 15
 Tiếng Nhật là 1 ngôn ngữ khó học 6 thế giới. mà điều đó
 cũng giúp tôi suy nghĩ cố gắng hơn. Ngoài những giờ học
 cũng thấy chúng tôi cũng được thầy giáo dẫn đi tham quan
 một số danh lam thắng cảnh gần nơi chúng tôi sống.

(氏名 ' LE TRUNG HIEU)

kiểu thừa ban quản lý nghiệp đoàn cũng thấy cô giáo và các bạn thực
sinh có mặt trong buổi hôm nay.

Tôi LE TRUNG HIEU Năm nay tôi 25 tuổi

Tôi đến từ miền trung Việt Nam một mảnh đất được
biết đến nhiều thiên tai.

5

Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn nghiệp đoàn là cây cầu
giúp tôi có thể bước tới ngày hôm nay. Và tôi rất cảm ơn
ban giám đốc công ty đã cho tôi một cơ hội để tôi có 1 bước
ngoắc mới trong tương lai, và con đường tôi đã chọn.

Hôm nay tôi rất vui và tự hào, may mắn khi được đứng ở đây

10

Tại một đất nước được biết đến là có nền kinh tế phát triển
hạnh đầu thế giới và có một lễ nghi chào hỏi mà
nhiều quốc gia trên thế giới phải biết đến.

Từ lúc tôi bắt đầu đặt chân lên máy bay để chuẩn bị
bước sang một đất nước mới, một nơi mà tôi chưa từng

15

biết đến. Tôi thực sự rất lo lắng và suy nghĩ không

biết đất nước khách bản có giống như ở đất nước VN của

chúng tôi không nữa. Th 30 sáng ngày 16-5 thì chúng tôi

đã xuống tại sân bay Fukuoka. Sau đó chúng tôi vào

làm các thủ tục nhập cảnh. Tôi cảm thấy rất lo lắng

20

(氏名 LE TRUNG HIEU)

ừ bất đồng ngôn ngữ và khác đồ' làm các thủ tục nhập cảnh
 Mặc dù chúng tôi đã học ở Trung Tâm EMI CO cũng gần
 6 tháng nhưng từng đó là chưa đủ. Nhưng thật may
 mắn là khi bước vào tới quầy làm thủ tục thì chúng
 tôi được gặp các nhân viên tại sân bay rất nhiệt tình⁵
 và cuối cùng chúng tôi cũng hoàn tất cả thủ tục nhập cảnh
 Sau đó chúng tôi bước ra phòng chờ được một lúc
 thì chúng tôi gặp được người của nghiệp đoàn. Thật
 may mắn là chúng tôi gặp được anh em cùng là
 người VN làm việc tại nghiệp đoàn. Sau đó anh sẽ dẫn¹⁰
 tới gặp Ban quản lý nghiệp đoàn và giám đốc công ty
 Chúng tôi được trò chuyện và chụp hình cùng các giám
 đốc của công ty mình.
 Sau đó chúng tôi được các thầy cô dẫn về văn phòng
 làm việc của nghiệp đoàn về sinh và tá túc.¹⁵
 Chúng tôi được nghiệp đoàn dẫn đi ăn bữa cơm đầu
 tiên tại đất người, mặc dù rất khác khẩu vị ở VN
 nhưng do cái đói mà tôi thấy dễ ăn liền. Nhưng tôi
 nghĩ dần dần mình cũng sẽ quen nhanh thôi.
 Dùng xong bữa thì chúng tôi về lại văn phòng nghiệp đoàn²⁰

(氏名 LE TRUNG HIEU)

Đêm đầu tiên tại căn phòng tôi ^{càng} thấy rất khó ngủ vì
 nhớ gia đình. Nhưng thật may mắn là thời gian chúng
 sống ở EMICO không quá ngắn cũng không quá dài
 và anh em chúng tôi ^{hiện thân và} đã từ đó đi lâu lâu, giúp đỡ
 nhau vượt qua mọi khó khăn. Đây là nguồn động viên lớn
 nhất của tôi và mọi người. Một đêm đầu tiên trôi qua
 nhanh và bây giờ tôi mới biết xứ sở mặt trời mọc khác
 hơn ở VN rất nhiều 5h sáng thì ánh sáng đã chiếu
 và căn phòng làm tôi tỉnh giấc. Sau đó tôi về sảnh để
 chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Từ sảnh phòng nghiệp
 đoàn tới trung tâm học mất khoảng 20 phút đi bộ
 Ban đầu chúng tôi rất ngỡ ngàng với những con đường ở đây
 giao thông ở đây hoàn toàn trái ngược so với VN.
 Buổi học đầu tiên chúng tôi được thầy giáo dạy
 tất cả những điều cần thiết trong cuộc sống ở đây
 Chúng tôi còn được các thầy cô giáo dẫn đi học
 các buổi học sơ cứu người khi gặp nạn. Và học
 trải nghiệm đồng đất và phòng chống các thiên tai
 vì NB được biết đến là một đất nước phải chịu rất
 nhiều thiên tai nên chúng tôi cần phải học.

5

10

15

20

(氏名 LE TRUNG HIEU)

Tôi nghĩ không chỉ để học để sử dụng ở đây, mà còn cho tôi biết thêm những hình ảnh ngoài để sau này về quê hương nếu gặp thiên tai còn đỡ phần vì quê hương tôi quanh năm cũng chịu rất nhiều thiên tai. Sau những buổi học tập chúng tôi còn được các thầy cô giáo đưa đi giờ ngoại 5
 buổi giờ ngoại giúp tôi học được nhiều thứ. Như Văn hoá và phong tục con người Nhật Bản, lúc nào cũng bắt đầu ngày mới bằng những câu chào hỏi thân thiện và nghiêm túc, họ lúc nào cũng đi nhẹ nói khẽ để giữ 10
 lương thiện người xung quanh mình. Nếu có lỗi gì sai thì ngay lập tức họ xin lỗi đây mới là những điều tôi cần phải học và ghi nhớ.

Thời gian thấm thoắt thê'ua nhanh cũng gần một tháng trôi qua chúng tôi sắp phải xa nơi đây với nơi khởi đầu mới của chúng tôi và cũng là nơi cho CT những kiến 15
 thức cần thiết nhất, là hành trang để chúng tôi có thể sử dụng trong 3 năm ở đây và trong tương lai. Một lần nữa tôi xin cảm ơn các thầy cô giáo trong nghiệp đoàn đã giúp chúng tôi trong thời gian qua và suốt trong những ngày tiếp theo. ND là gia đình thứ 2 của CPD

(氏名フン ミン タン)

Vậy cũng đi gọi 1 tháng hai người ở một
rừng đất mới, nơi đó mọi người vẫn hay gọi với
tên thân mật là "Hớt nước mặt trời mới"

Cũng giống như trong suy nghĩ về một nước
phải triển khai đầu tư giới thiệu này. Ngay khi
đầu, ngày đầu được sang đó còn không được nơi
này là nơi phát triển mà lại còn phải dựa sự
yêu thích đầu tư, dù là đất nước công nghiệp, xe ô tô
nhiều như vậy mà chưa nghe tiếng còi xe dù chỉ một lần
Nó thể hiện ý thức của người dân trong một đất nước
phát triển kinh tế như Nhật Bản. Nhiều khi nghĩ
năng "Nếu người dân Việt có ý thức như vậy
thì nước ta có phải nước với đang phát triển như
hiện nay ???". Không chỉ ý thức xếp hàng,
giữ trật tự mà của người ở đây cũng rất tốt bụng,
lich thiệp. Nhớ ngày đầu sang mình có lỡ đồ quên
ba lờ ở sâu hay, không quên ở đây nhiệt tình tìm
giúp, luôn nở nụ cười chào mời. Mặc dù lời sai
do mình nhưng lại có cảm giác chính họ lại có lỗi? 20

タノミノタノ (氏名) 集 合 研 究 会 相 文

Điều đó còn thể hiện trong việc những người đi học, trong mùa sớm hay trong việc chào hỏi...v.v còn rất nhiều điều còn người ở đây mang lại cho tôi.

Việc học ở đây bắt đầu từ 9:00 đến 5:00 chiều.

Bên này công việc bắt đầu học muộn nên cũng chưa quen lắm khi mới học với sự nhiệt tình của V > H H I

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ở đây sau đây mọi người cũng học rất nhiều điều hơn trước khi sang đây. V > H H I cũng là một người, một lúc nào đó tôi cũng phải cố gắng theo

những điều có được đây, thật công như anh ngày hôm nay. Ngoài việc học lớp học ngữ pháp, từ ngữ chuyên ngành, chúng tôi còn được tham gia nghiên cứu

khóa học về văn người bạn, khi có động đất và hòa học. Nơi mà có khi ở Việt Nam 40-50 năm nữa mới có lớp học như vậy.

Đất nước Nhật Bản luôn coi trọng an toàn. An toàn luôn phải đặt lên hàng đầu trong công việc và trong sinh hoạt hằng ngày. Khi làm việc

luôn có những trang phục bảo hộ, an toàn, luôn đặt hàng đầu trên tất cả. Khi không đặt vấn đề dưới

hàng đầu trên tất cả. Khi không đặt vấn đề dưới

(氏名ヲシテ)

au toàn số không được làm việc. Trước khi làm việc được
 khám tra về đồng phục, trang bị bảo hộ. (8/5/11"
 cũng rất hay quan tâm về sức khỏe chúng tôi về
 an toàn lao động. Có lẽ người rất tốt bụng, tình cảm
 yêu thương chúng tôi.

5

Thời giờ bên Nhật cũng rất trong lành,
 dễ chịu, điều hòa. Ngoài đường thì gần như chẳng
 thấy ô nhiễm nào. Như đã nói trước đó là do
 ý thức của người dân đó có môi trường trong sạch
 như hiện nay.

10

Cuối cùng, cảm ơn nghiệp đoàn, công ty
 đã cho tôi cơ hội trải nghiệm, được làm việc
 ở đất nước hiện đại, phát triển như vậy. Tôi sẽ
 cố gắng học hỏi học tập để có thể áp dụng
 những kiến thức tốt đẹp nhất để góp phần phát triển
 đất nước Việt mình được như "đất nước mặt trời mọc"
 như bây giờ. Cảm ơn tất cả mọi người!

15

20